

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 557* Năm 11/ 2022 * Chúa nhật 04/12/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

là thư mục từ

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Ngày 27-11, trong khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, anh Đỗ Văn Điền (con trai thứ hai của bà Vũ Thị Đều, người bị ba cô con gái đổ xăng đốt nhà) cho biết em gái anh là Đỗ Thị Diễm (34 tuổi), người con thứ hai trong vụ ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến cả 4 người bị bỏng nặng, đã tử vong. Trước đó, người con gái cả là Đỗ Thị Định đã qua đời ngày 18-11.

Câu chuyện trên khiến nhiều người đau lòng. Đau lòng vì chuyện trong gia đình, nội bộ trong gia đình bất hòa cãi vã nhau đã lâu mà không thể nhường nhịn nhau được. Đau lòng nữa vì con cái đốt nhà, không phải nhà người xa lạ nhưng chính nhà mẹ ruột của mình. Phải chăng vì tranh chấp đất đai nhà cửa mà người ta có thể dùng xăng đốt nhà người khác cho dù đó là nhà mẹ của mình ?

Sự kiện đó là chúng ta phải suy nghĩ nhiều về thái độ của con người với nhau. Chúng ta cố gắng suy nghĩ, cân nhắc về quan hệ giữa mình với người khác, nếu chúng ta chỉ biết đặt quan hệ đó theo tiêu chuẩn thế gian, theo danh, lợi, thú của trần gian, chắc là chúng ta sẽ chọn lựa bạo lực, chọn phá hủy hay chọn cái chết của người khác để chúng ta được lợi.

Bài Phúc Âm trong Chúa Nhật hôm nay ghi lại “lời chép trong sách Tiên tri Isaia : “Có tiếng kêu trong hoang địa : Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Cuộc sống của chúng ta không dừng lại ở trần gian. Cái vũng bèn đối với chúng ta là sự sống đời đời. Xin cho mỗi người chúng ta biết luôn cải thiện quan hệ giữa chúng ta với Chúa để chúng ta được sống đời đời.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

04/12/2022 CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG - A

VỊ TIỀN TRI KHÔNG CẢ NẸ

“Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: ‘Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.’ Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.” (Mt 3,8-9)

Suy niệm: Đừng tưởng con người có vẻ bán khai rừng rú mặc chiếc áo lông lạc đà và ăn toàn những châu chấu và mật ong rừng mà cho rằng vị tiền hô ấy sẽ nể nang những bậc quyền thế vị vọng như quý ông thuộc phái Xa-đốc hay nhóm Pha-ri-sêu. Trái lại, Gio-an Tẩy Giả lại “giáng” xuống trên những hạng người ấy những lời lẽ nặng nề nhất: nào là “*nòi rắn độc*” “*tìm cách trốn con thịnh nộ của Chúa*”, nào là những bọn “con ông cháu cha” đừng “*tưởng bỏ*” cậy mình đã có tổ phụ Áp-ra-ham. Kèm theo đó là những lời đe dọa khủng khiếp: “*chiếc rìu đã đặt sát gốc cây*”. Thế nên, không phải cứ dền sông Gio-đan để cho Gio-an Tẩy Giả trảm mình dưới làn nước mà đã gọi là ăn năn sám hối. Lòng ăn năn sám hối thực sự phải phát sinh hoa quả tương xứng bằng một cuộc đổi đời tận gốc và hiệu quả: “*Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.*”

Mời Ban: Không ai được miễn chức khỏi việc ăn năn sám hối. Nhưng không phải là ăn năn kiểu “sĩ diện”, vụ hình thức, như quý ông Pha-ri-sêu và Xa-đốc. Áp dụng vào bí tích hoà giải, hoa quả tương xứng với lòng thống hối là việc từ bỏ vết xe đổ của tính hư nét xấu (độc lòng chừa) và thực thi bác ái (đền bù đi đôi với việc đền tội).

Sống Lời Chúa: Hẳn là bạn đang chuẩn bị cho việc sám hối mùa Vọng? Bạn hãy ăn năn độc lòng chừa thật nghiêm túc.

Cầu nguyện: Sốt sáng đọc kinh “*Ăn Năn Tội*”.



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ ĐGH Phanxicô chia sẻ với Đức Thượng phụ Bartholomew: Chỉ có đối thoại và gặp gỡ mới có thể vượt qua những xung khắc

Phái đoàn Tòa thánh Vatican do Đức Hồng Y Sandri dẫn đầu đến thăm Istanbul nhân dịp Lễ Thánh Anrê Tông đồ và chuyên “*Tâm tình huynh đệ*” của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Đức Thượng phụ Bartholomew. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha chia sẻ một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả nhất giữa Tòa Thượng phụ và Giáo Hội Công Giáo là đối thoại liên tôn để cổ sủng hòa bình.

(Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Theo truyền thống lâu đời, cứ dịp lễ Thánh Anrê Tông đồ, bốn mạng thành Constantinople, Đức Thánh Cha Phanxicô cử một phái đoàn đến Istanbul để

chuyên lời chào thăm “huynh đệ” của ngài tới Đức Thượng phụ Bartholomew.

Trao đổi đoàn hàng năm

Chuyến thăm là một phần của hoạt động trao đổi Phái đoàn hàng năm giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ nhân dịp lễ bổn mạng của mỗi bên, vào ngày 29 tháng 6 tại Rôma, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, và ngày 30 tháng 11 lễ thánh Anrê tại Istanbul.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng những chuyến viếng thăm này là “một biểu hiện về chiều sâu của các mối liên kết” hợp nhất Giáo Hội Công Giáo và Chính thống giáo Constantinople và là “dấu hiệu hữu hình” về “niềm hy vọng ấp ủ về sự hiệp thông ngày càng sâu sắc hơn”, mà ngài nói nó cũng là “một cam kết không thể hủy bỏ đối với mọi Kitô hữu” cũng như “một ưu tiên cấp bách cho thế giới ngày nay”.

“Thế giới ngày nay đang cần sự hòa giải, tình huynh đệ và sự hiệp nhất.”

Sự chia rẽ là kết quả của hành động tội lỗi

Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm sự cần thiết phải tiếp tục đào sâu các lý do lịch sử và thần học về nguồn gốc của sự chia rẽ giữa hai Giáo hội “trong tinh thần không tranh cãi cũng không biện hộ mà thay vào đó phải được đánh dấu bằng đối thoại đích thực và cởi mở với nhau”.

Tương tự như vậy, ngài nói tiếp, phải “thừa nhận rằng sự chia rẽ là kết quả của những hành động và thái độ cản trở tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn các tín hữu hiệp nhất trong sự đa dạng chính đáng”.

Do đó, chúng ta được kêu gọi “làm việc để phục hồi sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu không chỉ thông qua các thỏa thuận đã ký kết mà còn thông qua sự trung thành với ý muốn của Chúa Cha và sự phân định soi dẫn của Chúa Thánh Thần”.

“Chúng ta có thể tạ ơn Chúa vì hai Giáo hội của chúng ta không bám víu vào những kinh nghiệm chia rẽ trong quá khứ và hiện tại, nhưng qua cầu nguyện và tình bác ái huynh đệ đang tìm cách đạt được sự hiệp thông trọn vẹn, giúp chúng ta một ngày nào đó, vào thời điểm của Chúa, sẽ cùng nhau quy tụ trong cùng một bàn tiệc Thánh Thể”

Đức Thánh Cha nhận xét rằng khi cùng nhau hành trình hướng tới mục tiêu hiệp nhất, Giáo Hội Công Giáo và Tòa Thượng phụ Đại kết đã cùng làm việc vì lợi ích chung của gia đình nhân loại trong nhiều lĩnh vực: bảo vệ tạo vật, bảo vệ phẩm giá con người, chống lại các hình thức đương đại như chế độ nô lệ, và cố gắng hòa bình.

Đối thoại và gặp gỡ là con đường khả thi duy nhất để vượt qua những xung khắc

Thông điệp cho hay một trong những lĩnh vực hiệu quả nhất của sự hợp tác như vậy là đối thoại liên tôn.

Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc lại chuyến tông du gần đây của ngài đến Bahrain nhân Đại hội Diễn đàn Đối thoại: Đông và Tây vì sự tồn vinh của con người”, một lần nữa xác tín rằng “Đối thoại và gặp gỡ là con đường khả thi duy nhất để vượt qua những xung đột và mọi hình thức bạo lực”.

Cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công gần đây ở Istanbul

Kết thúc thông điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố gần đây ở Istanbul vào ngày 12 tháng 11, Ngài phó thác họ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho sự hoán cải tâm hồn của những kẻ chủ mưu hoặc ủng hộ những hành động bạo lực như vậy.

Chào mừng Đức Thượng Phụ Bartholomew trong Buổi Tiếp Kiến Chung Thứ Tư

Đức Thánh Cha đã chào mừng “người anh em thân mến” của ngài là Đức Thượng Phụ Bartholomew trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư. Sau bài Giáo lý của mình, ngài đã cầu xin hai Thánh Tông đồ Phêrô và Anrê chuyển cầu cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và hòa bình trên thế giới, đặc biệt là ở “Ukraine đang bị hủy phá!”

Lời cầu xin của hai thánh Tông đồ Phêrô và Anrê cho Giáo hội được hiệp nhất và cho hòa bình ngự trị trên toàn thế giới, đặc biệt cho đất nước Ukraine thân yêu đang bị khổ đau và tàn phá bởi chiến tranh!”

Xin Thánh Anrê “dạy chúng ta biết tìm kiếm Đấng Thiên Sai trong mọi thời điểm của cuộc đời chúng ta và hân hoan loan báo về Người cho tất cả những người lân cận”, sau đó ngài nói tiếng Tây Ban Nha để chào thăm các khách hành hương.

Phái đoàn Vatican

Theo Văn phòng báo chí của Tòa thánh, thông điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Đức Thượng Phụ Batholomew được Đức Hồng Y Leonardo Sandri trao và được đọc vào lúc kết thúc Phụng Vụ do Đức Thượng Phụ Bartholomew chủ trì, trong Đại Giáo Đường Thánh George tại Fanar.

Đức Hồng Y Sandri, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo hội Đông phương được Đức Cha sai đi cùng với Đức Cha Andrea Palmieri, Thứ trưởng Thánh Bộ Hiệp nhất Kitô giáo. Sau phần Phụng vụ do Đức Thượng phụ Đại kết chủ sự, Phái đoàn Vatican, với sự tham gia của Sứ thần Tòa Thánh ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Tổng Giám Mục Marek Solczyński, cùng tiếp kiến Đức Thượng phụ và hội đàm với Ủy ban Thượng Hội đồng phụ trách những tương quan giữa hai Giáo hội.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Têrêsa Tiên:** 1.000.000đ. **Cô Lan:** 5.000.000đ.